



# การเป็นอิสระของผู้ หญิงในศาสนาอิสลาม





# การเป็นอิสระของผู้หญิงในศาสนาอิสลาม

## สิทธิต่าง ๆ ที่ศาสนาอิสลามมอบให้กับผู้หญิง

ในปัจจุบัน หลายคนเชื่อว่าผู้หญิงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระในโลกตะวันตก และขบวนการปลดปล่อยให้เป็นอิสระของผู้หญิงเริ่มต้นในศตวรรษที่ 20 อย่างไรก็ตาม ขบวนการปลดปล่อยผู้หญิงให้เป็นอิสระไม่ได้เริ่มต้นโดยผู้หญิง แต่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าแก่ชายคนหนึ่งในศตวรรษที่ 7 นั่นคือท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความเมตตาและความสุขของพระเจ้าจงมีแต่ท่าน) ซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้ายของพระเจ้า อัลกุรอานและซุนนะห์ของศาสดาคือแหล่งที่มาที่ผู้หญิงมุสลิมทุกคนได้รับสิทธิและหน้าที่ของเธอ

## สิทธิมนุษยชน

ศาสนาอิสลามเมื่อ 14 ศตวรรษก่อน ได้ทำให้ผู้หญิงมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าเท่าเทียมกับผู้ชายในการสรรเสริญและบูชาพระองค์ โดยไม่มีข้อจำกัดในความก้าวหน้าทางศีลธรรมของเธอ อีกทั้งยังยืนยันความเท่าเทียมของผู้หญิงในความเป็นมนุษย์กับผู้ชาย ในอัล

**กุรอาน บทที่ชื่อว่า "ผู้หญิง" พระเจ้าตรัสว่า:**



ค.ก.อ

“โธมนุษย์เอ๋ย! จงระวังหน้าที่ของพวกท่านต่อพระเจ้าของพวกท่าน ผู้ทรงสร้างพวกท่านจากชีวิตหนึ่งเดียว และจากชีวิตนั้น ทรงสร้างคู่ของมัน และจากทั้งสองทรงแพร่พันธุ์ผู้ชายและผู้หญิงเป็นจำนวนมาก จงระวังหน้าที่ของพวกท่านต่อพระเจ้าในสิ่งที่พวกท่านเรียกร่องสิทธิ์จากกันและกัน และต่อครรรภ์ที่คลอดพวกท่านมา แท้จริง พระเจ้าเป็นผู้เฝ้ามองพวกท่านเสมอ”  
(อัลกุรอาน 4:1)

เนื่องจากผู้ชายและผู้หญิงมาจากแก่นแท้เดียวกัน ทั้งคู่จึงเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ ผู้หญิงไม่สามารถถูกมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายโดยธรรมชาติ (ดังที่บางศาสนาสอน) เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้ชายก็จะเป็นสิ่งชั่วร้ายด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกัน ไม่มีเพศใดเหนือกว่าอีกเพศหนึ่ง เพราะนั้นจะขัดแย้งกับหลักความเท่าเทียม



ค.ก.อ

## สิทธิพลเมือง

ในศาสนาอิสลาม ผู้หญิงมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการเลือกและแสดงความคิดเห็น โดยอาศัยการยอมรับในบุคลิกภาพของเธอ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมจะไม่ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาเพื่อการแต่งงาน หรือเมื่อพ่อแม่ของเธอเปลี่ยนศาสนา

## อัลกุรอานระบุว่า:

“ไม่มีการบังคับในศาสนา ความจริงได้ถูกทำให้แตกต่างจากความผิดพลาดแล้ว” (อัลกุรอาน 2:256)

ผู้หญิงได้รับการสนับสนุนในศาสนาอิสลามให้แสดงความคิดเห็นและแนวคิดของตนเอง มีบันทึกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงได้สอบถามคำถามโดยตรงต่อศาสดาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา เศรษฐกิจ และเรื่องสังคม

ผู้หญิงมุสลิมมีสิทธิเต็มที่ในการยอมรับหรือปฏิเสธการขอแต่งงาน และเธอยังคงใช้ชื่อเดิมหลังแต่งงาน คำให้การของผู้หญิงมุสลิมมีความสำคัญในข้อพิพาททางกฎหมาย และในบางกรณีที่ผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญ หลักฐานของเธอถือว่าเป็นข้อสรุป



ค.ก.อ

## สิทธิสังคม

### ศาสดากล่าวว่า:

“การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน (ชายและหญิง)” (อัตติรมีซี)

สิ่งนี้รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานและฮะดีษ รวมถึงความรู้ในด้านอื่น ๆ ผู้ชายและผู้หญิงมีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจเหมือนกัน เนื่องจากเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและประณามพฤติกรรมที่ไม่ดีในทุกด้านของชีวิต ผู้หญิงมุสลิมจึงต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่นี้ตามพรสวรรค์และความสนใจของเธอ แม้ว่าการให้กำเนิด เลี้ยงดู และสอนลูก และการสนับสนุนสามีและดูแลบ้านเป็นบทบาทแรกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง แต่หากเธอมีทักษะที่จะทำงานนอกบ้านเพื่อประโยชน์ของชุมชน เธอก็สามารถทำได้ トラบใดที่เธอปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวครบถ้วน

ศาสนาอิสลามยอมรับและสนับสนุนความแตกต่างตามธรรมชาติระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแม้จะมีความเท่าเทียมกัน งานบางประเภทเหมาะกับผู้ชายมากกว่า และงานบางประเภทเหมาะกับผู้หญิง สิ่งนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของความพยายามหรือผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย พระเจ้าจะประทานรางวัลให้ทั้งสองเพศเท่าเทียมกันตามคุณค่าของงานนั้น แม้ อาจไม่ใช่กิจกรรมเดียวกัน

### เกี่ยวกับความเป็นแม่ ศาสดากล่าวว่า:

“สวรรค์อยู่ใต้เท้าของมารดา” (อันนะซาอี)

คำกล่าวนี้บ่งบอกว่าสังคมที่ประสบความสำเร็จสามารถย่อมนร่อยไปถึงแม่ที่เลี้ยงดูมันได้ อิทธิพลแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดต่อบุคคลมาจากความรู้สึกลดภัย ความรัก และการฝึกอบรมที่ได้รับจากแม่ ดังนั้น ผู้หญิงที่มีลูกต้องมีการศึกษาและมีสติในเพื่อเป็นผู้ปกครองที่มีทักษะ





ค.ก.อ

## สิทธิทางการเมือง

สิทธิที่ศาสนาอิสลามมอบให้ผู้หญิงเมื่อ 1,400 ปีก่อนคือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคม ในเรื่องสาธารณะใด ๆ ผู้หญิงสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้ นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามผู้หญิงดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลที่เหมาะสมกับบทบาทของเธอในฐานะผู้หญิง อับดุลเราะห์มาน อิบน์เอาฟ์ เคยปรึกษาผู้หญิงจำนวนมากก่อนที่จะแนะนำอูษมาน อิบน์อัฟฟานเป็นคอลีฟะห์

## สิทธิทางเศรษฐกิจ

ศาสนาอิสลามชัดเจนในคำสอนว่าพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงให้แตกต่างกัน ด้วยบทบาท หน้าที่ และทักษะเฉพาะตัว เช่นเดียวกับในสังคมที่มีการแบ่งงานกัน ในครอบครัวแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่างกัน โดยทั่วไป ศาสนาอิสลามยืนยันว่าผู้หญิงมีบทบาทในการเลี้ยงดู และผู้ชายมีบทบาทในการคุ้มครอง ดังนั้น ผู้หญิงจึงได้รับสิทธิในการสนับสนุนทางการเงิน

## อัลกุรอานกล่าวว่า:

“ผู้ชายเป็นผู้ดูแลผู้หญิงเพราะพระเจ้าได้ทรงทำให้บางคนเป็นเลิศกว่าคนอื่น และเพราะพวกเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของตนเพื่อสนับสนุนผู้หญิง” (อัลกุรอาน 4:34)



ค.ก.อ

บทบาทการคุ้มครองและความรับผิดชอบทางการเงินที่มากกว่าที่มอบให้แก่ผู้ชายนี้กำหนดว่าพวกเขาต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้หญิง พร้อมทั้งการปกป้องทางกายภาพและการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างอ่อนโยน

ผู้หญิงมุสลิมมีสิทธิพิเศษในการหารายได้ มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทำสัญญาทางกฎหมาย และจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของเธอในแบบที่เธอพอใจ เธอสามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ และไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิ์ในรายได้ของเธอ รวมถึงสามีของเธอด้วย

### **อัลกุรอานกล่าวว่า:**

“และอย่าโลภในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานความโปรดปรานให้กับบางคนมากกว่าคนอื่น สำหรับผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาหามาได้ และสำหรับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาหามาได้ แต่จงขอจากพระเจ้าในความโปรดปรานของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงมีความรู้สมบูรณ์ในทุกสิ่ง” (อัลกุรอาน 4:32)

### **ผู้หญิงได้รับมรดกจากญาติของเธอ อัลกุรอานกล่าวว่า:**

“สำหรับผู้ชายมีส่วนหนึ่งในสิ่งที่พ่อแม่และญาติทิ้งไว้ และสำหรับผู้หญิงมีส่วนหนึ่งในสิ่งที่พ่อแม่และญาติทิ้งไว้ ไม่ว่าจะป็นน้อยหรือมาก - เป็นส่วนที่กำหนดไว้” (อัลกุรอาน 4:7)



ค.ก.อ

## สิทธิและหน้าที่ของภรรยาในอิสลาม สิทธิของภรรยา

### อัลกุรอานกล่าวว่า:

“และหนึ่งในสัญญาณของพระองค์คือพระองค์ทรงสร้างคูครองสำหรับพวกเจ้า จากตัวของพวกเจ้าเอง เพื่อพวกเจ้าจะได้อาศัยอยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยความสงบสุข และพระองค์ได้ทรงบันดาลความรักและความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริง ในสิ่งนี้มีสัญญาณสำหรับกลุ่มชนที่ไตร่ตรอง” (อัลกุรอาน 30:21)

การแต่งงานจึงไม่ใช่เพียงความจำเป็นทางกายหรืออารมณ์ แต่เป็นสัญญาณจากพระเจ้า! มันเป็นการสัมพันธ์ที่มีสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักการซึ่งนำมาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงให้มีธรรมชาติที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน และในอัลกุรอาน พระองค์ได้วางระบบกฎหมายเพื่อสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ที่กลมเกลียวระหว่างเพศทั้งสอง

“...พวกเขาคือเสื้อผ้าของพวกเจ้า และพวกเจ้าคือเสื้อผ้าของพวกเขา...” (อัลกุรอาน 2:187)

เสื้อผ้าปกป้องร่างกายและปกปิดความงามรวมถึงข้อบกพร่องของร่างกาย เช่นเดียวกัน คู่ครองก็ทำหน้าที่ในลักษณะนี้ แต่ละฝ่ายปกป้องและปิดบังข้อบกพร่องของอีกฝ่าย และเสริมสร้างลักษณะที่ดีของคู่ครอง เพื่อส่งเสริมความรักและความมั่นคงในชีวิตแต่งงาน ภรรยามีสิทธิหลายประการ





สิทธิแรกของภรรยาคือการได้รับ “มะฮัร” (ค่าสินสมรส) ซึ่งเป็นของขวัญจากสามี ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการแต่งงานและเป็นข้อกำหนดสำหรับการแต่งงานที่ถูกต้อง

สิทธิที่สองคือ การได้รับการดูแลเลี้ยงดู แม้ว่าภรรยาจะมีทรัพย์สินส่วนตัว สามีก็ยังมีหน้าที่จัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่มให้เธอ โดยสามีไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเกินความสามารถ และภรรยา

### **ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิ่งที่เกินสมควร อัลกุรอ่านกล่าวว่า:**

“ให้ผู้ที่มียศมีทรัพย์สินใช้จ่ายตามความสามารถของเขา และสำหรับผู้ที่มียศยากจนจำกัด ให้เขาใช้จ่ายตามที่พระเจ้าทรงประทานแก่เขา พระเจ้าไม่ทรงวางภาระให้เกินกว่าที่พระองค์ประทานแก่เขา”

(อัลกุรอ่าน 65:7)

พระเจ้าทรงบอกเราว่าผู้ชายเป็นผู้พิทักษ์ผู้หญิง และได้รับบทบาทผู้นำในครอบครัว ความรับผิดชอบของเขาต่อพระเจ้าคือการนำทางครอบครัวให้เชื่อฟังพระเจ้าในตลอดเวลา

สิทธิของภรรยายังรวมถึงการได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตา

### **ศาสดามุฮัมมัดกล่าวว่า:**

“ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือผู้ที่มีความประพฤติดีที่สุด และผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ปฏิบัติต่อภรรยาของเขาได้ดีที่สุด”

พระเจ้าทรงบอกเราว่าพระองค์ทรงสร้างคู่ครองและบันดาลความรัก ความเมตตา และความสงบสุขระหว่างพวกเขา

ทั้งชายและหญิงต้องการความเป็นเพื่อนและการเติมเต็มความต้องการทางเพศ การแต่งงานจึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ การปฏิเสธความต้องการนี้จากคู่ครอง อาจนำไปสู่การแสวงหาสิ่งนั้นจากที่อื่น



ค.ก.อ

## หน้าที่ของภรรยา

เมื่อมีสิทธิ ก็ย่อมมีหน้าที่ตามมา ดังนั้นภรรยาจึงมีภาระหน้าที่ต่อ

### สามี อัลกุรอ่านกล่าวว่า:

“...บรรดาสตรีที่ดี คือผู้ที่ในยามที่สามีของพวกเขาไม่อยู่ พวกเขาปกป้องสิทธิที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้พวกเขาปกป้อง...”

(อัลกุรอ่าน 4:34)

ภรรยาต้องรักษาความลับของสามีและปกป้องความเป็นส่วนตัวในชีวิตสมรส เรื่องเกี่ยวกับความใกล้ชิดหรือข้อบกพร่องของสามีที่อาจทำให้เขาเสียเกียรติ ไม่ควรถูกเปิดเผย เช่นเดียวกับที่สามีคาดว่าเขาจะปกป้องเกียรติของเธอ

ภร่ายายังต้องปกป้องทรัพย์สินของสามี เธอต้องดูแลบ้านและข้าวของของเขาให้ดีที่สุดจากการถูกขโมยหรือเสียหาย เธอควรจัดการเรื่องในบ้านอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันการสูญเสียมูลค่าหรือสิ้นเปลือง เธอไม่ควรอนุญาตให้ใครเข้าบ้านที่สามีไม่พอใจ หรือใช้จ่ายเกินกว่าที่สามีอนุญาต

ผู้หญิงมุสลิมต้องให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับสามี แต่ไม่ควรมีความร่วมมือกับชายที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เธอไม่ควรทำตามคำขอของเขาหากเขาต้องการให้เธอทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย สามีเองก็ไม่ควรเอาเปรียบภรรยา แต่ควรคำนึงถึงความต้องการและความสุขของเธอ



## บทสรุป

### อัลกุรอานกล่าวว่า:

“และไม่สมควรสำหรับชายผู้ศรัทธาหรือหญิงผู้ศรัทธา เมื่อพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์ทรงตัดสินในเรื่องหนึ่ง (สำหรับพวกเขา) ที่พวกเขาจะ (ภายหลังจากนั้น) อ้างสิทธิ์ใด ๆ ในเรื่องของพวกเขา และผู้ใดก็ตามที่ดีอรรันต่อพระเจ้าและศาสนทูตของพระองค์ เขา ย่อมหลงผิดอย่างเห็นได้ชัด” (อัลกุรอาน 33:36)

ผู้หญิงมุสลิมได้รับบทบาท หน้าที่ และสิทธิเมื่อ 1,400 ปีก่อน ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกยังไม่ได้รับในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าและถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลในสังคม สิ่งนี้อาจดูไม่ยุติธรรมหรือขาดหายในที่หนึ่ง มักจะได้รับการชดเชยหรืออธิบายในที่อื่น อิสลามคือวิถีชีวิตที่สมบูรณ์